

เอกสารข่าวรายปักษ์
โดย สำนักประชาสัมพันธ์
และ สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



bulletin

ปีที่ 2 ฉบับที่ 29
16 - 30 มิ.ย. 58

Forward p.2

กิจกรรมตามรอย
150 ปี ศรีสุริยวงศ์

Recent News p.5

คณะวิทยัย สัมมนาบุคลากร
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

BSRU Spot p.7

วิทยาศาสตร์ ครุฑ คว้า
เหรียญทองแดง โครงการวิจัย



Violet Frame

มหษยศาสตร์ เปิดสาขาใหม่
ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออก

กิจกรรม “ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม “ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์” ครั้งที่ 1 เรื่อง ภูมิสถานและศิลปกรรมในวัดบุปผารามวรวิหาร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้นเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปยังวัดบุปผารามวรวิหาร เพื่อศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรีและความสำคัญของสายสกุลบุนนาคที่มีต่อวัด โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ **คุณธีรพันธ์ ช่วงพิชิต** นักวิชาการแห่งศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี และ **คุณสุตารา สุจฉายา** นักประวัติศาสตร์มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ มาให้ความรู้ และเป็นวิทยากรในการเสวนา “บ้านเมืองในยุคของการเปลี่ยนผ่านในสมัยสมเด็จพระยาฯ” และสืบเนื่องจากกิจกรรมครั้งแรกที่ได้รับความสนใจ ทางคณะกรรมการจึงได้จัด กิจกรรม “ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์” ครั้งที่ 2 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำคุณูปการที่โดดเด่นของสมเด็จพระยาฯ มาจัดกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ย้อนรอยสังคมสมัย ร4- ร.5 ผ่านวรรณกรรมจีน”

ด้วยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนในบ้าน โดยให้สตรีมีเสรีภาพในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษ ดังเห็น

ได้จากท่านผู้หญิงจันทร์ ผู้เป็นมารดาและท่านผู้หญิงกลิน ภริยาของท่านสามารถสนทนากาษาอังกฤษกับมิชชันนารีได้เป็นอย่างดี และยังได้รับอนุญาตให้ไปนอนค้างที่บ้านของภรรยามิชชันนารีได้ ซึ่งไม่เคยปรากฏในสังคมไทยมาก่อน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กในบ้านได้ศึกษาภาษาฝรั่งโดยเลือกข่าวในบ้านที่มีหน่วยก้านดีไปร่วมเรียนด้วย

สำหรับการให้การศึกษแก่ปวงชนที่อยู่ภายนอกนั้น สมเด็จพระยาฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างมีความสุขสนานผ่านวรรณกรรมจีนที่เป็นพงศาวดารแปล ซึ่งล้วนมีเนื้อหาสาระที่สนุกสนานแฝงคุณธรรม วิถีคิด มุมมอง วิธีการใช้ชีวิตที่เหมาะสม ทำให้เกิดการอบรมบ่มเพาะให้เกิดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการยึดมั่นในความสามัคคี เป็นการเรียนรู้ความคิด ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมของคนจีน เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง ด้วยขณะนั้นมีชาวจีนได้เข้ามาทำมาค้าขายและอยู่ร่วมกันแล้วตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 3

ดังนั้นการที่สมเด็จพระยาฯ ได้สนับสนุนให้มีการแปลพงศาวดารจากภาษาจีนนั้น จึงเป็นการผสมผสานความคิดความเชื่อ สู่การปรับตัว อันส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทำให้มีวรรณกรรมจีนที่แปลเป็นภาษาไทยถึง 19 เรื่อง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จำนวน 10 เรื่องคือ ไซ้จิน ตังจิน นำซ้อจ้ง ชันถึงหงอโต้ บ้วนฮวยเหลา โหงวฮั่วเพงไซ โหงวฮั่วเพงหน้า ซวยงัก

ซ้อจ้งกั้ง เม่งเฉียว อีก 9 เรื่องนั้น แปลในขณะเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน คือ เส้าป๊ก ซียิน กุ้ยเจงตัง ชิตงชันเจงไซ เองเสียดตัน อิวก้งหน้า ได้อั้งเผ่า เชียวอั้งเผ่า เนียหน่ออดซ้อ เม่งมวดเซงผ้อ ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมีสาระเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้เอง

ในการตามรอยเพื่อศึกษาถึงคุณูปการของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ได้สำรวจและค้นพบเอกสารสำคัญ ซึ่งเป็นต้นฉบับการแปลวรรณกรรมจีนในสมัยนั้นเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง

การจัดกิจกรรมเสวนา “ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์” จึงจัดให้สื่อมวลชนได้ชมเอกสารสำคัญ พร้อมกับข้อมูลทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคุณูปการของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ข้อมูลที่พบใหม่นี้ได้รับการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

กำหนดงาน ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอสมุดพระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามวรวิหาร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ 3 ท่าน คือ อาจารย์พลาดิตย สัทธิธัญกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย คุณสุชสันต์ วิเวกเมธการ นักเขียน นักแปลเกี่ยวกับเรื่องจีน และ อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน นักค้นคว้าด้านวัฒนธรรมจีน

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1011 และ 1115 •



มนุษยศาสตร์ เปิดสาขาใหม่ ภาษาและวัฒนธรรม เอเชียตะวันออก



▲ ผศ.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์



▲ Mr. Muramatsu Michihisa



▲ อาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์



▲ อาจารย์ศิวพร พงษ์ธรรม

เมื่อสังคมโลกมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทวีปเอเชียได้เข้ามามีบทบาทในหลายๆด้านมากขึ้น ทั้งเรื่อง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองและสังคม ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงไม่ใช่ภาษาเดียวที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติอีกต่อไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ ตลาดแรงงาน ด้วยการก่อตั้ง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โดยมี ผศ.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ เป็นประธานสาขา และพร้อมรับนิสิตใหม่ ในปีการศึกษา 1/2558 นี้ BSRU Bulletin.... จึงพลาดไม่ได้ที่จะพาผู้อ่าน มาเปิดบ้านสาขาวิชาใหม่ของมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกัน

ทำไมจึงเป็นภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เคยมีหลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุ่น แต่ก็ได้ปิดตัวลง เพราะความไม่พร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล แต่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยมีความคิดต่อยอดที่ว่า หากสอนภาษาเพียงอย่างเดียว มหาวิทยาลัยอื่นก็มีเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเรานำเรื่องวัฒนธรรมมาเป็น ส่วนในการส่งเสริมให้สาขาวิชามีความแข็งแรง และน่าสนใจในการ เลือกเข้าศึกษาต่อ เราจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกในการ เปิดสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเรียนเกี่ยวกับอะไร

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก สังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะสอนเกี่ยวกับภาษาทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี อีกหนึ่งส่วนสำคัญคือ การเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ในปีแรกของการเข้ามาอยู่ในสาขาวิชา นิสิตจะต้องเรียนทั้ง 3 ภาษา เพื่อที่ได้สำรวจความถนัดของตนเองว่า จะเลือกเรียนเอกภาษาใดในอนาคต แล้วจึงลงลึกด้านทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในปีต่อไป

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

นิสิตที่เรียนในสาขาวิชานี้ จะได้คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สามารถประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ / ล่าม นักแปลภาษา / นักวิชาการ / ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ / พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ / พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน/ พนักงานองค์กรสาธารณประโยชน์ (NGOs) / อาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาคบริการและท่องเที่ยว หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาและความถนัดของแต่ละบุคคล

ด้านความพร้อมของสาขาในขณะนี้

ตอนนี้คณาจารย์ในสาขามีความพร้อม 100% ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ 1/2558 ประเดิมด้วยนิสิตประมาณ 60 คน คณาจารย์พร้อมถ่ายทอดความรู้กันอย่างเต็มที่

(อ่านต่อหน้า 6)

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



คณะมนุษยฯ พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ ทางวิชาการ ระยะที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ เทวมนตร์ทรา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้ เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะศักยภาพทางวิชาการ (Academic Performance Incubation Project) เป็นโครงการที่ทำหน้าที่สนับสนุน ให้คำปรึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเองเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.วิไพภรณ์ วัฒนานิมิตกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และวิทยากรที่เลี้ยง ประกอบด้วย ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา ผศ.ดร.อัศวินทิพย์ เรื่องรอง ผศ.สุกีนทิพย์ ผาสุขดี ทั้งนี้ภายในงานรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา และผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ณัฐณี มีแก้วภูษธร ได้สรุปผลการจัดอันดับ World University Ranking 2014-2015 และแนะนำการสร้างบทเรียนออนไลน์ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking of World Universities อีกด้วย •



คณะคณงาน และพนักงานขับรถ ทำบุญประจำปี

ฤกษ์ดีเช้าวันที่ 2 มิถุนายน 2558 คณะคณงานและพนักงานขับรถ ร่วมกันจัดทำบุญแต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และเจ้าที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ อาคารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 1 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นการทำบุญที่จัดร่วมกันมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง



เตรียมความพร้อมนิสิต เรียนรู้ร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อนบ้าน ปี 58

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเรียนรู้ร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558” ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องแก้วมรกต อาคาร 3 ชั้น 1 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธาน กล่าวให้โอวาทในการเตรียมความพร้อมเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการเรียนรู้ร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ จากสำนักวิเทศสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 กับ 7 มหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านในประเทศต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน / วิทยาลัยลิปา ซิตี ประเทศฟิลิปปินส์ / นันยาง โพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 1 จะมีโอกาสรับการคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และเดินทางไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ เริ่มเดินทางในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 และมีกำหนดกลับภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 •



มนุษย์ศาสตร์ฯ อบรมเทคนิคการพัฒนา โจทย์วิจัยในสายงาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1 “เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัย ในสายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์” ณ ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 7 (2707C)

โดยวิทยากร รศ.ภญ.โสพิศ ธรรมอารี จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา •

มบส. พัฒนาการ ทำผลงานวิชาการ ด้วยระบบที่เลี้ยง และระบบที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา ศักยภาพคณาจารย์ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ” การดำเนินงานด้วยระบบที่เลี้ยงและ ระบบที่ปรึกษา โดยมีคณาจารย์ที่เลี้ยง และ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ ในหัวข้อ

- ทำอย่างไร เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการ ทำผลงานทางวิชาการ
- การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ด้วยระบบที่เลี้ยง
- การนำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำ ผลงานทางวิชาการและการเสนอแนะแนว ทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการผ่านระบบที่ เลี้ยง ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ชั้น 4



คณะวิทย์ อบรมพัฒนาบุคลากร “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข: วิถีคิดสร้างสรรค์งาน ใหม่” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติภูมิ มีประดิษฐ์ เป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่องการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานอย่างมี ความสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ในการบรรยายเรื่องกิจกรรมสะท้อน ความคิดการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการทำงานอย่างมีความสุข การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และ การจัดการกับความขัดแย้ง รวมถึงแนวคิดในการสร้างงานใหม่ และอาจารย์พรธนา ส่งแสง แก้ว บรรยายเรื่องทักษะการคิดเพื่อการทำงานเป็นทีมและถอดบทเรียนการทำงานร่วมกันอย่าง มีความสุข •



(ต่อจากหน้า 3)

ความคาดหวังในอนาคต

คณาจารย์ทุกท่านต้องการให้นิสิต มีความรู้และเชี่ยวชาญในภาษาที่ตนศึกษารูจักวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เข้าใจชีวิตสังคม ความเป็นอยู่ มีความสุขกับการมาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย มองเห็นเป้าหมายในอนาคตของตนเอง ซึ่งทางสาขา ก็มีแนวคิดในการจัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ไว้บ้างแล้ว เพียงแค่รอดูแนวทางทิศทางในอนาคต และเชื่อมั่นว่าจะหากิจกรรมดีๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอนให้นิสิตอย่างแน่นอน

จากใจคณาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคณาจารย์ เราอยากให้ลองมาสัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก เพราะในยุคนี้ประเทศมหาอำนาจมีบทบาทลดลง และเราจะได้สัมผัสกลิ่นไอความเป็นเอเชียมากขึ้น ทั้ง จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ต่างหลั่งไหลเข้ามาทำการค้า มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยเราเอง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาษาเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร และเราไม่อยากจะให้ทุกคนสามารถพูดได้อย่างเดียว

แต่อยากให้ลองเรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เรียนเพื่อให้เข้าใจโลก เข้าใจตัวเราเอง และเข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น •

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in East Asian Languages and Cultures

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (East Asian Languages and Cultures)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (East Asian Languages and Cultures)

คณาจารย์ในสาขา

ผศ.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์
อาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์
อาจารย์ไพลิน มุรินทร์วัฒน์
อาจารย์ศิวพร พงษ์ธรรม
Mr. Muramatsu Michihisa



วิทยาศาสตร์ ครุฯ

คว้าเหรียญทองแดง โครงการวิจัยฯ

“หากนิสิตไม่มีความมั่นใจในวันนี้ ถ้าอนาคตเป็นครู แล้วจะกล้าพานักเรียนไปแข่งขันได้อย่างไร”



▲ ภาพบรรยากาศการเข้าประกวดงาน การประกวดโครงการวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คติปลุกใจจาก อาจารย์นันท์นัช วัฒนสุภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กล้าแค้นิสิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แขนงฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยอาจารย์นันท์นัช และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ หัสดี นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดโครงการวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลงานส่งผลงานร่วมแข่งขัน 4 โครงการงานด้วยกัน ได้แก่

โครงการที่ 1 : การพัฒนาเตาเผาขยะมูลฝอยด้วยระบบชุดกรองกำจัดควันเพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศ

โครงการที่ 2 : ศึกษาเปรียบเทียบเครื่องล้างขวดแก้ว 1 หัวและแบบ 4 หัว

โครงการที่ 3 : การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟิล์มติดโทรศัพท์มือถือแต่ละชนิด

โครงการที่ 4 : การออกแบบเครื่องต้นแบบวัดควินดำนท้องถนนขนาดพกพา

และเมื่อจบการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินให้โครงการของนักศึกษาทั้ง 4 ทีม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในกลุ่มฟิสิกส์ ซึ่งถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

โดยอาจารย์นันท์นัช ได้เล่าถึงการนำนิสิตเข้าประกวดครั้งนี้ว่า

“การทำวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราเป็นคนดูแล โดยปกติทุกปีจะมีการประกวดโครงการภายในเล็ก ๆ สาขาเป็นประจำ เด็กทั้ง 4 กลุ่มนี้ได้รับรางวัลของสาขา จึงอยากผลักดันให้ลองกล้าไปแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เราไม่ได้ต้องการผลักดันเด็กที่เขาเก่ง แต่ต้องการผลักดันเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก เพื่อที่เขาจะได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ จึงสอนและให้คิดไปว่า “หากนิสิตไม่มีความมั่นใจในวันนี้ ถ้าอนาคตเป็นครู แล้วจะกล้าพานักเรียนไปแข่งขันได้อย่างไร” จากคำพูดนี้ทำให้นิสิตมีกำลังใจอีกเต็มมากขึ้น การประกวดครั้งนี้ส่วนมากจะเป็นนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แต่เราเป็นคณะครุศาสตร์ เราไม่ได้มองว่าเราเสียเปรียบ เพราะเรามองการแข่งขันเป็นสนามฝึกบ่มเพาะประสบการณ์มากกว่า”

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คณาจารย์และบุคลากร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่น 2

กลับมาอีกครั้งสำหรับ “โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักวิทยุทัศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9

โดยได้ทีมงานคุณภาพของ ศ.ดร.พจนารถ เสมอมิตร เป็นวิทยากรในการสอนเช่นเคย ซึ่งในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมามีพิธีเปิดโดย ผศ.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดีเป็นประธาน และอาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิฑูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยุทัศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน •



Edu-Move

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มบส. เตรียมความพร้อม K-wave Camp



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยุทัศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมประชุมกับ Prof.Miran Yu และ Prof. Suhyun Lee อาจารย์จาก Dong-ah Institute Of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ในการเตรียมความพร้อม “โครงการ K-wave Camp” ระหว่างวันที่ 6-18 กรกฎาคม 2558 ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมภาษาเกาหลี การร้องและการเต้นสไตล์ K-pop ซึ่งโครงการ K-wave Camp นี้เป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ DIMA ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก •